



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

ที่ นว ๘๐๖๐๑ / ๑๑๐๘

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพันลาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปผลการดำเนินการโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ดังนี้

สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๒ โครงการ

ปฏิบัติได้จริง จำนวน ๒๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๓,๕๕๔,๑๕๔ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๙๔๑,๓๘๗.๒๖ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง และภายในตำบลพันลานทำให้ในพื้นที่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนมาก และไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลานได้

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดและไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องมีการวิเคราะห์การวางแผนงาน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกโครงการ และตรงตามระยะเวลา

ในการนี้...

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายวิษระ กรเอี่ยม)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความเห็น

- ทราบ
- เสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
- เสนอรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
- ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ



(นายจตุรงค์ วิสิทธิ์พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน